



THƯ MỤC VỤ THÁNG 6 / 2023

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em,

Nếu như thế kỷ XIX đã được coi là thế kỷ của lòng sùng kính **Thánh Mẫu Maria**, thì thế kỷ XX cũng còn được gọi là thế kỷ của **Thánh Tâm Chúa Giêsu**. Thực ra, lòng tôn sùng Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, một trái tim 'con người' của Đấng là 'Con Thiên Chúa', mời gọi các tín hữu chiêm ngắm như dấu chỉ của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tháng Sáu, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo hội mời gọi con cái mình chiêm ngắm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, được thể hiện nơi Người Con là Đức Giêsu Kitô và đỉnh cao là cái chết trên thập giá của Ngài. Thật vậy, Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại cho đến cùng bằng sự hy sinh mạng sống của chính mình. Máu và nước chảy ra khi người lính lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Ngài (x. Ga. 19, 34) là một bằng chứng rõ nét cho một tình yêu bao la và tự hiến cho nhân loại.

Trong Huấn dụ về “**Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu**” được Đức Phaolô VI ban hành ngày 6. 2. 1965 để kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngài viết: “Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và **ĐẶC BIỆT CÁN THIẾT** cho thời đại này.” *Ta ước mong việc này được tổ chức với Nghi thức Phụng vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu được say sưa lòng Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện. Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu về tội lỗi của ta.*

Theo thông lệ đã có từ thời thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 16/6 năm nay, chúng ta sẽ **cầu xin ơn thánh hóa các linh mục**. *Hơn ai hết, linh mục là người được thánh hiến để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Mục Tử. Sự mạng của linh mục là dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa và chuyển trao lòng thương xót của Chúa đến cho con người. Như vậy, qua sự mạng của linh mục, nhân loại mọi nơi và mọi thời đón nhận được nguồn suối ơn lành từ Thánh Tâm Chúa.*

Tháng 6 cũng là tháng có các linh mục chuẩn bị di chuyển để nhận bài sai mới. Cha phó **Phêrô Đoàn Hoàng Khôi Anh, S.D.D.**, cũng sẽ ra đi nhận sứ vụ mới vào đầu tháng 7 năm 2023. *Sau 2 năm giúp làm mục vụ ở Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, cha đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được trao phó. Thay mặt Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, tôi chân thành cảm ơn cha về những những hy sinh phục vụ của cha. Cha sẽ dâng Thánh Lễ Tạ Ôn và Tạ Biệt giáo xứ vào 5:00 chiều Thứ Bảy ngày 1 tháng 7 và trong các Thánh Lễ Chúa Nhật 2 tháng 7 năm 2023. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu đổ tràn muôn ơn cho cha và ban cho cha trở thành khí cụ hữu hiệu của lòng thương xót Chúa cho thế giới hôm nay.*

Từ ngày 05 - 14 tháng 6 năm 2023 quý Cha & quý Thầy **Tu Đoàn Nhà Chúa** sẽ có **Tuần Tĩnh Tâm & Thường Huấn** tại miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Đây là dịp rất quý để anh em Nhà Chúa họp mặt đông đủ để cùng nhau hồi tâm, canh tân đời sống thiêng liêng và đời sống tu trì. Nhân dịp này có 4 em thính sinh gia nhập Tập Viện, một thầy khấn lần đầu, ba thầy sẽ khấn lại, một thầy sẽ khấn trọn đời, một thầy thụ phong phó tế, và một thầy thụ phong linh mục. Kính xin quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục cầu nguyện cho ơn gọi của Giáo Hội nói chung, và cách riêng cho Tu Đoàn Nhà Chúa.

Chúa nhật thứ ba của tháng Sáu hằng năm là “**Ngày của cha**” (**Father’s Day**), ngày con cái gửi những lời chúc và những món quà ý nghĩa đến những người cha thân yêu của mình. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho giới Gia trưởng trong Giáo xứ. Xin cho các người cha biết nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giêsu để học biết cách yêu thương và chăm lo cho những người thân yêu mà Chúa đã trao phó để chăm sóc trong đời sống gia đình.

Priest Day 2023 của Tổng Giáo Phận Seattle sẽ họp mặt từ ngày Thứ Hai 19/6 - Thứ Năm 22/6 tại Ocean Shores. Trong những ngày họp mặt này sẽ **KHÔNG** có Thánh Lễ vì các linh mục đều buộc tham dự. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em hiệp ý cầu nguyện cho Chương Trình **Partners in the Gospel** được kết quả tốt đẹp theo như lòng Chúa mong muốn.

Ngày 29/6 **Lễ Kính Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ**, là Lễ Bỏ Mạng của Cộng Đoàn Đức Tin Phêrô, bỏ mạng Ca Đoàn Phêrô, bỏ mạng của cha xứ, cha phó và của nhiều người. Năm nay Giáo xứ chúng ta sẽ mừng kính vào ngày Chúa Nhật 25/6 với Thánh Lễ trọng thể ngoài trời vào lúc 10:30 sáng và tiệc mừng ngay sau lễ. Kính mời Cộng Đoàn tham dự và cầu nguyện mừng Lễ Quan Thầy cho Cộng Đoàn Đức Tin, Ca Đoàn, Quý Cha và quý Ông.

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được **Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc** và tràn đầy ơn Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Cả Giuse. Mừng Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ, và Mừng Ngày Của Cha (Father’s Day) đến tất cả quý Ông, quý Bác, quý Chú và quý Anh.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh xứ